



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. รุกแผนแม่บทโลจิสติกส์ปี'61 ชง'ข้าว'พัฒนาโมเดลต้นแบบ	โพสต์ทูเดย์
2. จังหวัดระยองเตรียมแผนกระจายสับปรดส่วนเกินกว่า 9,000 ตัน ออกนอกพื้นที่...	ไทยโพสต์
3. งบเกษตรทำเงิน3หมื่นล. ศก.หมุนเวียนแสนล.จาก15นโยบาย	ข่าวสด
4. ภาพข่าว: ประชุมคณะทำงานมันสำปะหลังอาเซียน	ผู้จัดการรายวัน
5. มีอบเคื่อนขบวนบุก ทหาร-ตร.ตรึงทำเนียบ ผู้ชุมนุมเดือดตัดกัญแจ...	เดลินิวส์
6. คอลัมน์ ข้าวภูมิภาค: แปดริ้วจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร	แนวหน้า
7. ปีไอจีสนับสนุนน้ำแข็งแห้งเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง	ไทยโพสต์
8. เกษตรกรราชบุรี ทำชนหลักฐานปลอดภัยสารตกค้างในพืชผลการเกษตร	พิมพ์ไทย
9. ผวจ.สั่งตั้งแล้ว 'เกษตรอำเภอ' ที่โดนร้องเรียน	ไทยรัฐ
10. ภาพข่าว: นวัตกรรมวงการเกษตร	สยามรัฐ
11. คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยิ่งดิน: แม่ฮ่องสอนโมเดล	ไทยรัฐ
12. 4 ปี คสช.เร่งแก้หนี้คนจน	โพสต์ทูเดย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์

หัวข้อ : รุกแผนแม่บทโลจิสติกส์ปี'61 ชง'ข้าว'พัฒนาโมเดลต้นแบบ

วันที่ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 5584 หน้า : A5(ล่างขวา)

รุกแผนแม่บทโลจิสติกส์ปี'61 ชง'ข้าว'พัฒนาโมเดลต้นแบบ

โพสทูเดย์ - เกษตรฯ เดินหน้าแผนแม่บทโลจิสติกส์ ปี 2561 ลุยแล้ว 69 โครงการ วงเงิน 3,600 ล้านบาท เล็งตั้งข้าวสร้างโมเดลระบบบริหารจัดการ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ว่า ในปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้านำตามแผนแม่บทพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 รวม 105 โครงการ วงเงิน 41,878 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 จะดำเนินการ 69 โครงการ วงเงินรวม 3,463 ล้านบาท โดยจะนำสินค้าข้าวมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาโลจิสติกส์ทั้งระบบ

นอกจากนี้ จะนำระบบโลจิสติกส์มาแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมข้าว เริ่มตั้งแต่ต้นทางเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อปลูกข้าวพื้นที่ 1,000 ไร่ขึ้นไป ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และใช้หลักการบริหารจัดการฟาร์มแบบสมัยใหม่

เพื่อให้การวางแผนการผลิต การจัดส่ง และกระจายน้ำ การพัฒนาระบบผลิตข้าวคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขณะที่ในช่วงกลางทางจะเน้นให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการข้าวมากขึ้น ทั้งการรวบรวม การสีข้าว การแปรรูปข้าว เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการต่อยอดสู่ธุรกิจเกษตรต่อเนื่อง ผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และจัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรของส่วนรวมให้บริการแก่เกษตรกรในราคาต่ำกว่าท้องตลาด และในช่วงปลายทางส่งเสริมศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมโยงร้านค้าปลีก/ค้าส่ง การส่งออกและตลาดอี-คอมเมิร์ซ

สำหรับแผนแม่บทประกอบไปด้วย 3 แนวทาง คือ 1.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์การเกษตรตลอดโซ่อุปทาน จำนวน 41 โครงการ วงเงิน 18,596 ล้านบาท 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตร จำนวน 51 โครงการ วงเงิน 22,554 ล้านบาท และ 3.การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน

ด้านโลจิสติกส์การเกษตร จำนวน 13 โครงการ วงเงิน 727 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ได้จัดทำแผนแม่บทฯ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งโครงการต่างๆ ภายใต้แผนแม่บททั้ง 105 โครงการ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร พัฒนาการระดมการส่งมอบสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ลดความสูญเสียและรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรทั้งระหว่างขนส่งและเก็บรักษา และมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่เหมาะสม ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หัวข้อ : จังหวัดระยองเตรียมแผนกระจายสับปรดส่วนเกินกว่า 9,000 ตัน ออกนอกพื้นที่ แก่ราคาตก...

วันที่ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 7864 หน้า : 3(ล่าง)

จังหวัดระยองเตรียมแผนกระจายสับปรดส่วนเกินกว่า 9,000 ตัน ออกนอกพื้นที่ แก่ราคาตกช่วงพลผลิต

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมหารือติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าการเตรียมการบริหารจัดการผลผลิตสับปรดของจังหวัดระยอง กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนเกษตรกร พบว่า ปัจจุบันจังหวัดระยอง มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปรดประมาณ 2,900 ราย พื้นที่เก็บเกี่ยวรวม 37,000 ไร่ โดยผลผลิตออกสู่ตลาดมากประมาณ 87,700 ตัน ซึ่งขณะนี้ไม่มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปรดมาแจ้งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองจำนวน 850 ราย โดยผลผลิตของเกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนจะออกสู่ตลาดมากประมาณ 23,000 ตัน และมีผลผลิตสับปรดส่วนเกินประมาณ 9,200 ตัน อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดระยองได้เตรียมแผนกระจายผลผลิตส่วนเกินจำนวน 9,200 ตัน ออกนอกแหล่งผลิต ซึ่งจะเน้นดำเนินการแก่เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 850 ราย โดยรับซื้อจากเกษตรกรในราคามำตลาด พร้อมมอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดนันทารือกับเกษตรกร เพื่อวางแผนการผลิตและช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัด ในการวางแผนหาตลาดปลายทาง โดยจะต้องคาดการณ์ด้วยว่าจะจำหน่ายผลผลิตจำนวน 9,200 ตัน ไปยังช่องทางต่างๆ ในปริมาณเท่าใด ซึ่งขณะนี้ทาง

สวนงนงนุชได้เสนอรับซื้อผลผลิตแล้วลัปดาห์ละ 1.5 ตัน

นอกจากนี้ ทางพาณิชย์จังหวัด จะพิจารณาดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ในกรณีต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และทางอุตสาหกรรมจังหวัดจะร่วมกับสหกรณ์จังหวัด ประสานโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดเพื่อขอเปิดจุดจำหน่ายสับปรด (ชั่วคราว) บริเวณพื้นที่โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม ในลักษณะ CSR และมีสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้สนับสนุนการกระจายผลผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์ไปยังพื้นที่ต่างๆ และประสานเพื่อนำสับปรดไปจำหน่ายที่ตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.ortokor.com ซึ่งมีบริการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ และบริการจัดส่ง อ.ต.ก. เดลิเวอรี่อีกด้วย ขณะที่ปลุ่สัตว์จังหวัด จะได้พิจารณานำสับปรดไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เพิ่มเติม และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุน มีการจัดแคมเปญ Smile Pineapple และเชิญชวนประชาชนหันมาร่วมบริโภคสับปรด ซึ่งจังหวัดระยองจะจัดงานเทศกาลรณรงค์การบริโภคสับปรดในช่วงดังกล่าวต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : งบประมาณทำเงิน 3 หมื่นล. ศก.หมุนเวียนแสนล. จาก15นโยบาย

วันที่ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 10037 หน้า : 7(บนซ้าย)

งบเกษตรทำเงิน3หมื่นล.

ศก.หมุนเวียนแสนล.จาก15นโยบาย

ศก.ซึ่งเกษตรปี 60 กว่า 4.2 หมื่นล้าน ขยับเคลื่อนผ่าน 15 นโยบาย สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมูลค่ากว่าแสนล้านบาท หรือ 2.65 เท่าของงบประมาณ สร้างรายได้เกษตรกร 3 หมื่นล้านบาท หรือ 0.5-1.0 เท่าของสินค้า

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า นโยบายการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 ที่เน้นการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยขับเคลื่อนผ่านนโยบายสำคัญ 15 นโยบาย วงเงิน 42,866 ล้านบาท คือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

งบประมาณดังกล่าวทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมูลค่า 113,521 ล้านบาท หรือ 2.65 เท่าของเงินงบประมาณ แบ่งเป็นด้านการผลิต 79,647 ล้านบาท จากค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากโครงการลงทุนก่อสร้าง เช่น การสร้างระบบกระจายน้ำ การปรับปรุงแหล่งน้ำ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การก่อสร้างโรงเรือน และค่าครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จะส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าวัสดุและสินค้าวัสดุเกี่ยวเนื่องในระบบห่วงโซ่การผลิตที่ต่อเนื่อง

ด้านรายได้ 33,874 ล้านบาท จากค่าจ้างแรงงานในโครงการต่างๆ ของเกษตรกร เช่น ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ซึ่งจะกลายเป็นรายได้ของแรงงาน/เกษตรกร ที่จะถูกนำไปจับจ่ายใช้สอย

เพื่อการบริโภคของครัวเรือนและกระจายไปเป็นรายได้ของร้านค้า/ธุรกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร มูลค่ารวม 9,360 ล้านบาท จากโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4,171 ล้านบาท การตั้งธนาคารสินค้าเกษตร 117 ล้านบาท ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,864 ล้านบาท การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ 28.00 ล้านบาท การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 175 ล้านบาท ตลาดสินค้าเกษตร 3.46 ล้านบาท ลดต้นทุนการผลิตโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 938 ล้านบาท การช่วยเหลือด้านหนี้สิน กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร 736 ล้านบาท ข้าราชการแทนเกษตรกร 126 ล้านบาท และซื้อทรัพย์สินเกษตรกรมูลค่า 2.5 ล้านบาท

เพิ่มศักยภาพภาคเกษตรจากโครงการการจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถส่งออกสินค้าประมงของไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรปหรืออียู รวมทั้งตลาดนอกอียูได้มากขึ้น การพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ทำให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพ การพัฒนาสถาบันเกษตรกร ส่งผลให้มีการเพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เกษตรอินทรีย์ เป็นการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร สร้างรายได้สูงขึ้น 0.5-1.0 เท่าของสินค้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
หัวข้อ : ประชุมคณะทำงานมันสำปะหลังอาเซียน

วันที่ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 2652 หน้า : 4(กลาง)



ประชุมคณะทำงานมันสำปะหลังอาเซียน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินค้ามันสำปะหลังอาเซียน ครั้งที่ 4 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉบับที่ : 25058 หน้า : 1(บนขวา), 2, 9

หัวข้อ : มือบเคลื่อนขบวนบุก ทหาร-ตร.ตรึงทำเนียบ ผู้ชุมนุมเดือดตัดกุญแจเข้าธรรมศาสตร์ ...

มือบเคลื่อนขบวนบุก ทหาร-ตร.ตรึงทำเนียบ ผู้ชุมนุมเดือดตัดกุญแจเข้าธรรมศาสตร์ ‘บึกป้อม’ ลั่นเอาอยู่สั่งจับตาแดงฮาร์ดคอร์

มือบขีดเส้นรัฐบาลต้องมีความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งภายในเดือน มิ.ย. ประกาศขอใช้เวลาเคลื่อนตัวไปทำเนียบแค่ชั่วโมงเดียวอย่าขัดขวาง ลั่นไม่ยึดทำเนียบเหมือนมือบอื่นบรรยากาศคุ้มายเมื่อเจ้าหน้าที่ใส่กุญแจประตูขวางเข้ามารวมตัวใน มธ.สุดท้ายมือบตัดกุญแจออก “บึกป้อม” ลั่นเอามือบอยู่ เพราะคุมมา 4 ปีแล้ว ♦อ่านต่อหน้า 2

มือบ

□ ต่อจากหน้า 1

ยังมีข่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่มแดงฮาร์ดคอร์ แหม่มอน “ศรีวราห์” ก็ยืนยันว่ามี แคมพจน์จาก ส.ส.ชนะสงคราม อนุมัติให้ใช้พื้นที่ใน มธ. ได้อย่างไร ลั่นเตรียมกำลัง 3-20 กองร้อยดูแล กปปส.ยังไม่จับมือบชนกลุ่มนอกเลือกตั้ง ข้าราชการเดินทางตามโรคแม่แต่บอกไม่เขย พุดหนุ่ย “บึกตู” เป็นนายกฯ ต่อไป แกล่สนับสนุนให้บริหารประเทศ “เทือก” เชื่อมมีพวกเดินเกมไม่ให้จัดเลือกตั้งได้ เพื่อผูกภาพลักษณ์ คสช. ที่กำลังได้เปรียบนะให้อยู่กันเฉย ๆ แถมน่า พท.มอบตัวคดีแถลงวิจารณ์รัฐบาลอัลซ็อกกล่าวหาร้ายแรงเกินจริง เลขฯ สภา ปรับลดงบประมาณให้เหลือ 5 พันล้านบาท เล็งแก้ข้อบังคับให้ใช้วิธียกมือขานชื่อแทนเทคโนโลยีใหม่ป้องกันเสียงบดขยี้แทนกัน เมีย “กั๊ว” ถูกป.ป.ช.เชือดคำร้องผิดปกติ

□ “บึกตู” ลั่นแรงกว่าฟ้าร้อง

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ศึกกักตุนดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)

ท่ามกลางบรรยากาศที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและมีเสียงฟ้าร้องดังเป็นระยะ จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้หารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องรับรองวารสารภายในศึกกักตุนดินทร์จนถึงเวลา 11.30 น. ซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงการรับมือสถานการณ์การเคลื่อนไหวของก๊วนคนนอกเลือกตั้ง ซึ่งจะเริ่มชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 21 พ.ค. และเดินขบวนมาทำเนียบฯ วันที่ 22 พ.ค. แต่ปรากฏว่ามีฟ้าผ่าเสียงดังสนั่นในขณะนั้น นายกฯ จึงกล่าวว่า “เห็นไหมฟ้าผ่าแล้ว” ก่อนที่จะชี้ไปที่ตัวเองและกล่าวว่า “แต่มีแรงกว่าฟ้า” ก่อนจะเดินขึ้นศึกไทยคู่ฟ้า เพื่อปฏิบัติภารกิจต่อ

□ เผยเหตุเลื่อนไปเขตเยี่ยม

นายทิวเชษฐ คุรงกเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ในช่วงที่มีการชุมนุม ดีอีได้ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์พบว่า มีปลุกปั่นแต่ก็ยังไม่อยู่ในระดับปกติโดยแนวทางที่จะต้องปฏิบัติคือการสร้างความเข้าใจ และดูแลพร้อมขอความร่วมมือผู้ที่ไม่หวังดีคือข่าสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวาย

รายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าสาเหตุที่นายกรัฐมนตรีเลื่อนการเดินทางไปเยือนกรุงบรัสเซลส์ ประเทศ

เบลเยียมกะทันหัน เนื่องจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ ได้เสนอให้เลื่อนการเดินทางออกไปเนื่องจากกังวลการชุมนุมของกลุ่มคนนอกเลือกตั้งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในประเทศ ยังเกิดความวุ่นวายซึ่งอาจจะถูกต่างประเทศตั้งคำถามถึงสถานการณ์ในประเทศไทยได้

□ มธ.ห้ามใช้สนามฟุตบอล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาลเป็นไปอย่างเข้มงวดและมีกำลังทหารเสริม เจ้าหน้าที่ได้นำรั้วเหล็กมาวางกันชิดขอบทางเท้าแนวบริเวณประตู 5 ถนนราชดำเนิน และโดยรอบทำเนียบรัฐบาลไว้ทั้งหมดแล้ว ส่วนบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผู้ชุมนุมนัดรวมตัวตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. ก่อนจะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลวันที่ 22 พ.ค. ทางมหาวิทยาลัยได้คิดประกาศห้ามใช้สนามฟุตบอลเนื่องจากกำลังลงป้ายและยากำจัดศัตรูพืช ในวันที่ 20-23 พ.ค. โดยนำเชือกมาขึงล้อมสนามฟุตบอลทั้งหมด ขณะที่ม็อกผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมเริ่มทยอยเดินทางมาเป็นบางส่วน นายสิริวัชรุณี เสรีจิตต์วิน หรือจ่านิว แกนนำการชุมนุม เปิดเผยว่า การปิดสนามฟุตบอลไม่ส่งผลกระทบต่อเพราะทางกลุ่มจะใช้พื้นที่ลานประติมากรรมหน้าคณะนิติศาสตร์ เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม และจะกำลังในจุดตั้ง

กล่าวตลอดจนได้อาคารนิคศาสตร์บางส่วน ซึ่งได้เตรียมการไว้แล้ว กิจกรรมจะเริ่มในเวลา 17.00 น. เหมือนเดิม

□ ประกาศทำเนียบพื้นที่ควบคุม

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. พล.ต.ต. ภัคพงศ์ พงษ์เทพรัต รอง ผบช.น. จุฬาลักษณ์ ความมั่นคง พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบช.น. จุฬาลักษณ์ป้องกันปราบปราม เดินทางมาประชุมร่วมกับทาง บช.น. เพื่อรับฟังสถานการณ์การชุมนุมหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดย พล.ต.ท. ชาญเทพ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหว ไม่พบการขนอาวุธเข้ามาในพื้นที่ ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่ามีกลุ่มเสื้อแดงฮาร์ดคอร์ออกมาเคลื่อนไหวนั้นตนก็ได้สั่งให้ตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่พบ จำนวนผู้ที่เข้าชุมนุม คาดว่าน่าจะประมาณ 2,000 คน ซึ่งต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งภายในเย็นนี้ ถ้าสุดท้ายเมื่อรัฐบาลได้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม ก็ห้ามผู้ชุมนุมเข้าใกล้ในระยะ 50 เมตร และมีการตั้งด่านสกัดกั้นผู้ชุมนุมที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด จากการข่าวทราบว่าแกนนำมีการติดต่อกับนักการเมืองอยู่บ้างแต่ลึกซึ้งขนาดไหนยังไม่ทราบ

□ แต่ “ศรีวราห์” บอกมีข่าว

ที่ บช.น. พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะนอนค้างคืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเตรียมทำกิจกรรมเช้าวันที่ 22 พ.ค. ว่า ได้คำหนิ ผกก.สน.ชนะสงคราม ไปแล้วว่าไปนอนดีได้อย่างไร ได้ให้แก๊ซยกเลิกไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค. การชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเร็วขึ้นมันขัดการชุมนุมทางการเมือง ขัดคำสั่งของ คสช. ไม่สามารถทำได้หากจะรวมตัวฝ่าฝืนกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการเดินเท้านั้นตนจะลงไปตรวจสอบด้วยตนเองเพราะใกล้เขตพระราชฐานระยะ 150 เมตรมาก โดยมีการจัดเตรียมกำลัง 3-20 กองร้อย ตามสถานการณ์ จากทางการข่าวยังยืนยันว่า มีกลุ่มเสื้อฮาร์ดคอร์แน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเราจะหยุดอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ วันที่ 22 พ.ค. จะมีการชุมนุมก็ต้อง



▲ ให้กำลังใจ... นายจตุพรนต์ ฉายแสง อธิบดีรองนายกฯ และแกนนำเพื่อไทย รับดอกไม้จากกลุ่มชาวบ้านที่มอบเป็นกำลังใจขณะรับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบปราม คดีตั้งโต๊ะวิจารณ์ผลงาน 4 ปีของ คสช.

ดูว่าทหารเคาะนัดหรือไม่ หากไม่มีการนัดก็ไม่สามารถทำได้โดยสั่งให้ 50 เมตร รอบทำเนียบรัฐบาลเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่จังหวัดนนทบุรี ก็พบระเบิดเก่ามีคนเอามาทิ้งไว้

□ บช.น.ออกกฎคุมสื่อมือ

พล.ต.อ.ศรีวราห์ ยังเปิดเผยถึงข้อปฏิบัติของสื่อมวลชนในการทำข่าวผู้ชุมนุม กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ว่า 1.สื่อมวลชนต้องใช้ปลอกแขนที่ บช.น. ออกให้เท่านั้น ไม่นอนุญาตใช้บัตรสื่อกรมประชาสัมพันธ์ หรือบัตรของสถานี มิเช่นนั้นจะถูกดำเนินคดี 2.ห้ามสื่อมวลชนอยู่ร่วมกับผู้ชุมนุมเด็ดขาดให้อยู่ฝั่งเดียวกับตำรวจเท่านั้น 3. ห้ามนำเสนอข้อมูลที่จะสร้างความแตกแยก หรือความเข้าใจผิดในลักษณะขูข่มปลุกปั่น ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองหลายครั้งที่ผ่าน มา มีสื่อมวลชนหลายคนถูกดำเนินคดี หากไม่มีสัญลักษณ์บอกฝ่าย ไม่ควรเข้าพื้นที่ และถ้าถูกถ่ายภาพการเข้าร่วมชุมนุม ทางกองทัพปรี่องทุกข่าวดำเนินคดีก็ช่วยไม่ได้

□ “เต็นท์” ทำหาตัวฮาร์ดคอร์

ต่อมาเมื่อเวลา 17.30 น. พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.เดินทางมา

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ที่รักของ พล.ต.อ. ศรีวราห์ จอดฝั่งตรงข้ามรั้วมหาวิทยาลัยกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้ตะโกนโห่ไล่ ก่อนที่ พล.ต.อ. ศรีวราห์ จะเดินเข้ามาถามหาที่ป้ายรถเมล์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนที่ไม่ได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยกำลังกินข้าวพร้อมประชาชนพื้นที่ไม่ให้คิดขวางบริเวณดังกล่าวซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กลุ่มผู้ชุมนุม ก่อนที่ พล.ต.อ.ศรีวราห์ จะเดินไปตรวจสอบจุดอื่น

ขณะที่เรื่องเสื้อแดงฮาร์ดคอร์นั้น นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนหนึ่งว่า รู้สึกประหลาดใจที่เจ้าหน้าที่ลงเอชเรย์ระดับหมู่บ้านก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มเสื้อฮาร์ดคอร์ได้เสียทีขอให้เจ้าหน้าที่บุกไปจับกลุ่มฮาร์ดคอร์มาให้ได้ ถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนกลุ่มฮาร์ดคอร์ระวังประชาชนส่วนใหญ่เขาจะคิดว่านี่เป็นเทคนิคการข่าวให้คนอยากไปร่วมชุมนุมหว่านถั่ว

□ สื่อหวังนคร.เข้าแฝงตัวอีก

นายปรัชญาชัย ดัชฎาวัตร โฆษกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย



ไทยเปิดเผยว่า บข.น.วางแนวทางให้สื่อมวลชน นำบัตรพนักงานในสังกัดองค์กรสื่อมวลชน หรือบัตรกรมประชาสัมพันธ์ มาแสดงเพื่อขอรับปลดแอกแขนเสื้อมวลชนในการทำข่าวการชุมนุมในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน้าทำเนียบรัฐบาล ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยตรวจสอบกับองค์กรสื่อในภาคแล้วพบว่าการจัดทำปลดแอกแขนเป็นการดำเนินการเองของตำรวจ ไม่ได้ประสานหรือแจ้งมายังสมาคมนักข่าวฯ หรือองค์กรสื่อ มีสื่อมวลชนบางส่วนไม่สบายใจหากจะต้องนำบัตรสื่อมวลชนไปแลกปลดแอกแขนที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ เพราะเคยเกิดกรณีที่มีเจ้าหน้าที่แอบแฝงเป็นสื่อมวลชนนำปลดแอกแขนที่ออกโดยองค์กรสื่อไปใช้ในการทำข่าวชุมนุมมาแล้วจนเกิดปัญหาในการรายงานข่าวในพื้นที่

โฆษกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวคือว่า ดังนั้นเพื่อความรอบคอบ รอบด้านในการรายงานข่าว ป้องกันไม่ให้สื่อมวลชนตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสมาคมนักข่าวฯ ขอแนะนำให้สื่อมวลชนแสดงตนในการทำข่าวด้วยการห้อย-ติดบัตรประจำตัวสื่อมวลชนที่แต่ละองค์กรออกให้หรือบัตรสื่อมวลชนที่ผ่าน

การลงทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์แล้ว ในการรายงานข่าว ส่วนการจัดทำเครื่องหมายของสื่อมวลชนในการทำข่าวการชุมนุมนั้นทางสมาคมนักข่าวฯ จะมีการปรึกษาหารือกับองค์กรสื่อภาคีกองบรรณาธิการสื่อที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสื่อมวลชนต่อไป

☐ ทหารประณินไม่ถึงพัน

ในช่วงเย็น พ.ค.ปียชพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 (ผ.ม.ทบ.11) และทีมโฆษก คสช. ประเมินสถานการณ์การชุมนุมว่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ มียอดผู้มาร่วมชุมนุมเบื้องต้นประมาณ 80-100 คน ซึ่งในวันที่ 22 พ.ค. เวลา 09.00 น. จะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลถึงประมาณ 10.00 น. และขึ้นหนังสือค่อนายกฯ เพื่อเรียกร้องให้จัดเลือกตั้งในเดือน พ.ย.61 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเวลา 12.00 น.ตามที่แกนนำกลุ่มได้แจ้งเวลาจัดกิจกรรมเอาไว้ ฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าการชุมนุมดังกล่าวจะไม่ยืดเยื้อ และมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณ 500-700 คนโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษา กลุ่มคนเสื้อแดง กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มเอ็นจีโอ และมวลชนจากภูมิภาคประมาณ 100-200 คน ส่วนเรื่องสื่อ

▲ **ตัดกุญแจ**...ผู้ชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งใช้ขีปนาวุธขนาดใหญ่ (ภาพเล็ก) ตัดกุญแจที่คล้องประตู 3 ม.ธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ด้านนอกได้เข้ามาทำกิจกรรม ที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ฯ โดยนัดหมายจะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 22 พ.ค. เนื่องจากครบ 4 ปี คสช.ทำรัฐประหาร

แดงฮาร์ดคอร์นั้นทราบว่าจะมีมาร่วมกิจกรรมด้วย แต่จะดูแลความปลอดภัยให้ดีที่สุด

☐ กปปส.ยันไม่นัดชุมนุม

ที่อาคารเปซิทีก 2 ถนนสุขุมวิท นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตแกนนำ กปปส. แถลงถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า กปปส. จะนัดชุมนุมรวมพลังไม่ยกมือเลือกตั้ง ในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ซึ่งกำลังเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียว่า แกนนำ กปปส. ไม่มีกำหนดหมายเพื่อชักชวนคนมาชุมนุมตามที่มีการเผยแพร่ไม่ว่าใครโพสต์แต่ตนและแกนนำไม่มีใครที่มีความคิดไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในบ้านเมืองจุดขึ้น กปปส.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : ม็อบเคลื่อนขบวนบุก ทหาร-ตร.ตรึงทำเนียบ ผู้ชุมนุมเดือดตัดกัญแจเข้าธรรมศาสตร์ ...

วันที่ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 25058 หน้า : 1(บนขวา), 2, 9

ชัดเจนว่าเดินหาผู้การเลือกตั้งสัมสนุน พล.อ. ประยุทธ์ให้คำใบ้การให้มีการเลือกตั้ง แต่ไม่เคยพูดว่าสัมสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯคนต่อไปพูดแต่เพียงว่าสัมสนุนให้บริหารประเทศ

□ ยากเลือกตั้งให้อยู่เฉย ๆ

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ขณะนี้สังเกตุว่ามีผู้พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นกลุ่มหนึ่งคาดคิดเอาเองว่าหากมีการเลือกตั้งตามโรดแมพอาจทำให้ฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันหรือ คสช. ได้เปรียบจากการเลือกตั้งคนเหล่านี้จึงคิดว่าหากพยายามที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้ภาพลักษณ์ของ คสช. ตกต่ำลงจน คสช. จัดเลือกตั้งไม่ได้ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคิดให้รัฐบาลแห่งชาติไม่ให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่ความคิดของ กปปส.เพราะเราไม่ต้องการให้เกิดภาวะดังกล่าวขึ้น ดังนั้นขอให้มวลมหาประชาชนติดตามด้วยความรอบคอบระมัดระวังอย่ายอมเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีที่ชุมนุมใด ๆ ของ กปปส. อันจะทำให้บ้านเมืองยุ่งเหยิงมากไปกว่านี้ เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุมีอบชนมีอบ โครกก็ตามที่สร้างสถานการณ์หรือซ้ำเติมสถานการณ์แล้วแต่เป็นคนที่ทำบาปต่อแผ่นดิน

□ อ่านต่อหน้า 9

มีอบ

□ ต่อจากหน้า 2

เมื่อถามต่อว่ามองอย่างไรกับกลุ่มอยากเลือกตั้งจะมีการชุมนุมในวันที่ 22 พ.ค.นี้ นายสุเทพ กล่าวว่า ตนต้องขอโทษที่ต้องบอกว่าถ้าอยากให้มีการเลือกตั้งจริงๆ ให้อยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไรที่จะมีการเลือกตั้งอยู่แล้ว ไม่อยากเดินเข้าไปเข้าไปอีกและอยากให้อีกฝ่ายคำนึงถึงภาพรวมประเทศ เพราะการออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อาจถูกลามเป็นความไม่สงบในบ้านเมืองซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการไปสู่การเลือกตั้งแน่นอน ส่วนกรณีพรรคเพื่อไทยถูกหมายจับดำเนินคดีกรณีเตรียมแถลงการณ์ครบรอบ 4 ปี คสช.นั้น ไม่ขอวิจารณ์ไม่อยากให้ตัวเองเป็นผู้สร้างปัญหาอีก

□ “บึกป้อม” ลั่นเอามืออยู่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่จะเคลื่อนขบวนมา

ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่ 22 พ.ค.ว่าเรามีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วง ห้ามเดิน กำลังดำเนินการให้เกิดความสงบอยู่ส่วนการประเมินจำนวนผู้ชุมนุม คงไม่ต้องประเมิน ก็มีเท่าที่เห็นเป็นพวกที่อยากเลือกตั้ง ส่วนเรื่องที่จะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮาร์ดคอร์เสื้อแดงเข้ามาโดยใช้อาวุธเข้ามาสร้างสถานการณ์เป็นเรื่องจริงเพราะในเชิงการข่าวมีการเชื่อมโยงว่ามีการจับอาวุธได้แล้ว แต่จับได้ทีไหนยังไม่รู้พวกฮาร์ดคอร์คงจะแทรกแซงการทำงาน ส่วนที่กลุ่ม กปปส. ประกาศชุมนุมในวันที่ 27 พ.ค. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นยังไม่ถึงวัน แต่ก็ออกมาไม่ได้เหมือนกัน ไม่ว่ากลุ่มไหนชุมนุมทางการเมืองก็ไม่ได้มันใจว่าสองกลุ่มไม่ปะทะกัน เพราะอยู่คนละเวลา พร้อมยืนยันว่าเราอยู่เพราะเอาอยู่มา 4 ปีแล้ว และขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวในทิศทางที่ดี พร้อมดำเนินสื่อที่เขียนกล่าวหาว่าตนไปพบนายเสมาะ เทียนทอง แกนนำพรรคเพื่อไทย และยืนยันว่าไม่ได้เจอกันมากกว่า 50 ปีแล้ว ส่วนที่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรียุติเสธให้ตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลนั้น ขอให้ พล.อ. ชวลิตไปจัดตั้งเอง

□ สักครุธเครื่องเสียงมีอบ

พล.ต.ปิยพงศ์ กลั่นพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 (ผ.มทบ.11) และทีมโฆษก คสช. กล่าวถึงกรณีที่มีนายอานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งโพสต์ข้อความเปิดเผยว่านายอุทัย แก้วโพธิ์ อายุ 51 ปี ผู้ให้เช่ารถเครื่องเสียงกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งถูกทหารในพื้นที่ปทุมธานีคุมตัวเข้า มทบ.11 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ได้เชิญตัวนายอุทัยมาสอบถามข้อมูลเรื่องการเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายโอกาส ซึ่งนายอุทัยก็ได้ยอมรับว่าให้การสนับสนุนระบบไฟฟ้าระบบแสงและเครื่องเสียงในการจัดการชุมนุมในหลายครั้ง โดยได้รับค่าตอบแทนจากแกนนำการชุมนุมจริงได้พูดคุยทำความเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน การชุมนุมทางการเมืองควรตั้งอยู่ในกรอบของกฎหมาย นายอุทัยร่วมม็อบ เมื่อเช้าววันที่ 21 พ.ค. เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวและไปส่งถึงบ้านแล้วเรียบร้อยโดย

สวัสดิภาพ

□ พท.รายงานตัวตามนัด

ที่กองปราบปรามแกนนำพรรคเพื่อไทย 8 คน ได้แก่ พล.ต.ท.วีโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรค, นายภูมิธรรม เวชชชัย รักษาการเลขาธิการพรรค, นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรค, นายชัยเกษม นิติสิริ อดีต รมว.ยุติธรรม, นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกฯ, นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.การต่างประเทศ,นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีต รมว.คลัง เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาของ คสช. หลังตั้งโต๊ะวิจารณ์ผลงาน 4 ปีของ คสช. โดยมีอดีตรัฐมนตรีคนอื่น อดีต ส.ส.และผู้ให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาให้กำลังใจจำนวนเต็มที่ โดย พล.ต.พ.พิทักษ์ วาฤทธิ์ ร้อง ผก.ผ.บ.ก.ป.กล่าวว่า เบื้องต้นได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจไว้ 20 นาย เพื่อสังเกตการณ์ รวมทั้งจัดเตรียมกำลังไว้อีก 1 กองร้อย เตรียมความพร้อมอยู่ กก.ป.พ.บ.ป.เพื่อมีเหตุกรณีไม่คาดคิดเกิดขึ้น รวมทั้งจัดรถสายตรวจไว้ 5 คัน เพื่อเตรียมตัวนำแกนนำที่จะเข้ามามอบตัวในวันนี้อย่างปลอดภัยส่วนผู้ติดตามนั้นได้ห้ามเข้าไปภายในอาคารที่ทำการของกองปราบปรามโดยเด็ดขาด

□ ตร.แจ้ง 4 ข้อหา

สำหรับวันที่การสอบปากคำจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามจำนวนข้อกล่าวหาที่ตั้งกันโดยกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย นายวัฒนา นายจาตุรนต์ นายชูศักดิ์ ในฐานะผู้ร่วมคิด ร่วมกันมีส่วนร่วมหรือชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. และความผิด ป.อาญา มาตรา 116 เกี่ยวกับผู้ขงปลุกปั่น กลุ่มที่ 2 นาย นพดล นายชัยเกษม นายภูมิธรรม พล.ต.ท. วีโรจน์ และนายกิตติรัตน์ ในฐานะผู้ร่วมคิด ร่วมกันมีส่วนร่วมหรือชุมนุมทางการเมือง 5 คนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มแอดมินเพจพรรคเพื่อไทยในฐานะความคิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14 รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ข้อหา

□ ให้สื่อคิดเรื่องแถลงข่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : มีอบเคลื่อนขบวนบุก ทหาร-ตร.ตรึงทำเนียบ ผู้ชุมนุมเดือดตัดกัญแจเข้าธรรมศาสตร์ '...

วันที่ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 25058 หน้า : 1(บนขวา), 2, 9

ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น. พล.ต.อ. ศรีวิราช รั้งสิริพรหมกุล รอง ผบ.ตร. ได้เดินทางมายังกองบังคับการปราบปราม เพื่อเข้าร่วมทำการสอบปากคำ 8 แกนนำพรรคเพื่อไทยด้วยตนเอง โดยพล.ต.อ.ศรีวิราช กล่าวว่า พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายไม่มีนอกไม่มีใน ข้อหาทั้งหมดจะแตกต่างกันไป 3 คนที่เป็นผู้แจ้งแถลงก็จะต้องแจ้งข้อหาความผิด ป.อาญา มาตรา 116 เพิ่มเติม ส่วนที่เหลือจะโดนในข้อหาว่าร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจำนวน 5 คนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคสช. ที่มีการตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการออกหมายเรียกเร็วผิดปกตินั้น คนใดชี้แจงไปแล้วจะมีการสอบพยานเสริมสืบจำนวน 8 ปากในวันที่ยังจะดำเนินการออกหมายเรียก ซึ่งทำตามขั้นตอนของกฎหมาย สำหรับบรรทัดฐานการแถลงข่าวนั้นคือการแถลงข้อเท็จจริงที่มีการออกความเห็นด้วยก็คงไม่ใช้การแถลงข่าวซึ่งทางสื่อจะทราบด้วยอะไรคือการแถลงข่าว รายงานข่าว หรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งพวกท่านก็จบปริญญามาแล้วทั้งนั้น

□ ยืนยันเฝ้าผิดเพราะมีร้องมา

“ส่วนกรณีที่ผ่านมาที่มีการแถลงข่าวหลายต่อหลายครั้งทำไมไม่โดนแจ้งข้อกล่าวหาข้อชี้แจงในส่วนนี้ว่า เพราะผมไม่ทราบ ทำไมสื่อไม่เอามาร้องทุกข์ หากมีการร้องทุกข์คนก็จะดำเนินคดี สำหรับกรณีดังกล่าวที่ทราบเพราะทาง คสช.มาร้องทุกข์ ยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสวนไปตามกฎหมาย หากไม่เป็นไปตามที่กล่าวก็สมกับให้คำฟ้องกลับเอา ยืนยันว่าตรงไปตรงมาทำงานตามเนื้อผ้า วันนี้ผู้ถูกกล่าวหาขังไม่ครบขาดไปอีก 1 คน คือ นายศักดิ์ นพสิทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ซึ่งยังมีเวลาถึงวันที่ 22 พ.ค. ตามหมายเรียก” พล.ต.อ. ศรีวิราช กล่าว

จากนั้น พล.ต.อ.ศรีวิราช ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมสอบปากคำ ว่า ทั้ง 8 คนให้การปฏิเสธและจะขอทำคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรมาขึ้นเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งตามกรอบระยะเวลาสามารถขึ้นได้ก่อนครบกำหนดผิดฟ้องต่อศาลแขวงไม่เกิน 4 ผิด โดยในวันที่หลังจากสอบปากคำแล้วเสร็จ ได้อนุญาตให้แกนนำทั้ง 8 คนเดินทางกลับได้โดยไม่ต้องวางหลักประกันและไม่มีเงื่อนไขการปล่อยตัว เนื่องจากเดินทางเข้ามาจับกุมข้อกล่าวหาด้วยตนเอง

□ คาดยังไม่ถึงขั้นยับพรรค

นายจตุรงค์ ฉายแสง ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับทราบข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 5 ชั่วโมงว่า พวกเราพบว่าการแจ้งข้อกล่าวหาครั้งนี้ได้เกิดขึ้นจากการดำเนินคดีที่รวบรัด ไม่มีการหาหลักฐานหรือวิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ อย่างเพียงพอแต่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเกินจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทราบดีว่าเป็นความจำเป็นของพนักงานสอบสวนซึ่งทางพนักงานสอบสวนและ พล.ต.อ.ศรีวิราช ก็ทราบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมโดยข้อความและเนื้อหาที่แถลงไปไม่สามารถจัดว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองได้ ไม่มีข้อความใดที่จะขูข่มปลุกปั่นให้ประชาชนกระด้างกระเดื่อง พวกเราได้พูดคุยกับ พล.ต.อ.ศรีวิราช ไปแล้วและบอกไปว่าในประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองมีหลักนิติธรรม ไม่ควรรังแกสิ่งเหล่านี้ ขณะที่ พล.ต.อ.ศรีวิราชได้บอกว่าจะขอให้พวกเราได้พูดคุยสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้น ให้สังคมได้รับรู้ ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะ พล.ต.อ.ศรีวิราชจะบอกไปอะไรส่วนจะมีการฟ้องกลับหรือไม่นั้น คงต้องเป็นอีกขั้นตอน

□ ท้าร้องโดนทหารติดตาม

ขณะที่นายอนุธรรม กล่าวได้ว่า ได้แจ้งดูทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่เห็นมีข้อหาโทษที่เข้าข่ายความผิดจากไปสู่การขู่ข่มขู่และไม่มีคดีว่ารัฐบาลจะกล้าแจ้งความให้ขู่ข่มขู่

□ ท้าร้องโดนทหารติดตาม

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในสำนักงานเลขาธิการกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชดำเนิน นางอัยษะดี เสาะหมาน ชาวบ้าน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายคารม พลพรกลาง ทนายความกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เดินทางมาขึ้นหนังสือถึง พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที่มีทหารสังกัดกองทัพบกที่ 2 มาติดตามตัวนางอัยษะดีจนเกรงว่าจะเกิดอันตราย หลังจากที่ได้แสดงพฤติกรรมล้อเลียนเหยียด และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา และต่อมามีคนนำไปเผยแพร่ในเว็บบอร์ดยูทูบโดยมีนายทหารเวรของสำนักงานเลขาธิการกองทัพบกเป็นตัวแทนรับหนังสือ

□ ขี้ล้อเลียน “บิกคู่-บิกป้อม”

นางอัยษะดี กล่าวว่า มีทหารไปติดตามตนเองที่บ้านพักโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ทำให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิต ตรวจสอบแล้วก็ไม่มีการดำเนินคดีทางกฎหมายใด ๆ กับตน การที่ทหารมาติดตามตั้งแต่เดือน ม.ค.ทำให้ต้องหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพค้าขายได้ตามปกติและได้รับความลำบาก

นายคารม กล่าวว่า ในกิจกรรมวีรอลักษณ์นางอัยษะดีได้แสดงพฤติกรรมล้อเลียน พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร และมีทหารมาติดตาม เมื่อนางอัยษะดีหลบหนีออกจากบ้านไปประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลาหลายเดือนเมื่อจะกลับมาบ้านทางญาติก็แจ้งว่ายังมีทหารมาติดตามตัวอยู่ ญาติก็กลัวไม่ไปพักด้วย จึงอยากให้ ผบ.ทบ.ตรวจสอบ รวมถึงจะไปยื่นหนังสือถึงองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เพื่อขอปล่อยออกนอกประเทศด้วย

□ ขานชื่อแทนระบบใหม่

ที่รัฐสภา นายสรศักดิ์ เพ็ญเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับลดมาตรฐานระบบไอทีของอาคารรัฐสภาใหม่จากมาตรฐานยุโรปเหลือเพียงมาตรฐานของประเทศจีนแทนว่าไม่เป็นความจริง ตนไม่ได้พูดว่าจะใช้สเปกของประเทศจีน พูดเพียงว่าจะไม่ต่อเนื่องกรณีไม่เอาตนก็ไม่เอา และจะปรับลดงบประมาณลง ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกันว่าควรปรับลดลงแค่ไหนอย่างไร ยังไม่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในเรื่องของคุณภาพนั้นจะต้องสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่จำเป็นและพร้อมให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ ส่วนตัวอยากปรับลดให้เหลือไม่เกิน 5 พันล้านบาท จาก 8 พันล้านบาท ส่วนเรื่องนาฬิกาจะเสนอให้ใช้นาฬิกาแบบใส่ถ่านไปก่อน และคิดเฉพาะในห้องประชุมสภา ขณะที่ไมโครโฟนในห้องประชุมที่จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการแสดงตนเพื่อป้องกันการฉีกการเสียบบัตรแทนกันนั้นก็จะเสนอให้ใช้ระบบขมมือ ขานชื่อเพื่อแสดงตนแทน ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมด้วยโดยขณะนี้นัดได้ร่างเอาไว้คร่าว ๆ แล้ว

□ เลขาฯสภายังทำงานได้ดี

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)เปิดเผยภายหลังการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : มีอบเคลื่อนขบวนบุก ทหาร-ตร.ตรึงทำเนียบ ผู้ชุมนุมเดือดตัดกัญแจเข้าธรรมศาสตร์ '...

วันที่ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 25058 หน้า : 1(บนขวา), 2, 9

ประชุมคณะทำงานพิจารณาการปรับลดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในรัฐสภาใหม่ว่า ฝ่ายต่าง ๆ ได้หารือเพื่อปรับลดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสาธารณูปโภค ให้เหลือวงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท แบ่งเป็นงบไอทีจำนวน 4 พันล้านบาท และสาธารณูปโภค 1 พันกว่าล้านบาท ทั้งนี้ จะต้องชี้แจงให้ได้ว่าอีก 1 พันล้านบาทที่เพิ่มขึ้นมาจากงบเดิมเมื่อปี 2556 นั้นมีความแตกต่างอย่างไร การปรับลดงบประมาณจะต้องพิจารณาว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ แม้ว่าจะระบบจะไม่ทันสมัยที่สุดก็ตามโดยในวันที่ 23 พ.ค.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะนำตัวเลขงบประมาณที่ได้มีการปรับลดแล้วไปหารือกับสำนักงบประมาณและส่งให้ ครม.พิจารณา

“สำหรับภาวการณ์ที่ติดขัดที่สามารถลิงก์สัญญาณดาวเทียมได้นั้นไม่มีความจำเป็นกับพื้นที่อื่นในรัฐสภานอกจากห้องประชุมใหญ่ทั้ง 2 ห้องที่ต้องมีการควบคุมเวลาการอภิปรายของสมาชิกดังนั้นจะใช้แบบอนาล็อกแทน ส่วนการทำงานของนายสรศักดิ์ เพียรเวช ขณะนี้ยังมีประสิทธิภาพและทำงานได้ดีข้อสงสัยสูงสุดแต่ยอมรับว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาจนกว่าจะแล้วเสร็จ” นายพรเพชร กล่าว

□ เมีย“กั๊ว”รั่วรายผิดปกติ

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายววิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช.แถลงข่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่านางระพีพรพงษ์ เรื่องรอง (กรรขานายอภิรมณ์ดี พงศ์เรืองรอง) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ส.ส. มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติรวมมูลค่า 42,816,226 บาท โดยเป็นเงินฝากธนาคาร 6 บัญชี จำนวนเงิน 27,618,954 บาท ที่ดิน 3 แปลง ในแขวงลาดยาว เขตจตุจักร (บางชื่อ) กทม. และที่ดินในตำบลท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มูลค่ารวม 9,492,000 บาท สิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง คือบ้านพักในซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3 (ซอยเสือใหญ่จตุทิศ) แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มูลค่า 2,000,000 บาท รถยนต์ยี่ห้อ BMW

รุ่น 730Ld 1 คัน มูลค่า 1,805,272 บาท และเงินที่นำมาชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร จำนวนเงิน 1,900,000 บาท และมีมติให้ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

นายววิทย์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินนางระพีพรพงษ์ที่เข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. พบว่ามีการทำรายการฝากเงินและถอนเงินออกจากบัญชีจำนวนมากและยังพบว่านางระพีพรพงษ์ ได้ซื้อทรัพย์สินระหว่างดำรงตำแหน่งจำนวนมากอันเป็นการมีพฤติการณ์ โอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในการสอบสวนนางระพีพรพงษ์ไม่สามารชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้ทั้งหมด คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติว่า นางระพีพรพงษ์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 42,816,226 บาท

□ เลื่อนคดีกปส.ชั่วคราว

ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดพิจารณาคดีหมายเลขดำ พ.ร.3500/2560 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) กับพวกรวม 39 คน เป็นจำเลย เรื่องละเมิดเรียกค่าเสียหายทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาท กรณีที่กลุ่มกปส.จัดขบวนการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของ กกต. เมื่อปี 2557 ซึ่งศาลเห็นควรให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอฟังผลในคดีอาญา ที่นายสุเทพกับพวกถูกฟ้องเป็นจำเลยข้อหาร่วมกันกบฏและข้อหาอื่นที่รวมถึงการจัดขบวนการเลือกตั้งจากการชุมนุมกลุ่ม กปส.ของศาลอาญาก่อน

ต่อมา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ให้สัมภาษณ์ว่า ข้อเท็จจริงคือการจัดการเลือกตั้งนั้น โจทก์คือ กกต.รู้อยู่แล้วว่าประชาชนทั่วประเทศต่อต้านคัดค้านการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็มีองค์กรหลายองค์กรได้แสดงความเห็นแล้วว่าไม่ควรจัดการเลือกตั้ง แต่ กกต.ก็เลือกที่จะเสี่ยงย

ดึงดันจัดการเลือกตั้ง เมื่อจัดแล้วมีความเสียหายจะมาก่อว่าเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตก็ได้ ตามข้อกล่าวหาทั้งหมดเรามีใจว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมาย

สำหรับคดีอาญาของนายสุเทพกับพวกเกี่ยวกับการชุมนุมกลุ่ม กปส.ในข้อหากบฏและข้อหาอื่นที่รวมถึงการจัดขบวนการเลือกตั้งนั้น ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษกได้ไต่สวนหลักฐานในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ เวลา 09.00 น.

□ เกษตรจ่อโยกย้ายซี10

อีกเรื่องหนึ่ง แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ ได้เสนอโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงรอบแรกเข้า ครม.ในวันที่ 22 พ.ค. โดยให้นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร (มกอช.) มาเป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายโอกาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปนั่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเศษฐิ วีระพาหะ จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปนั่งเลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข จากเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาเป็นเลขาธิการสำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยนายสุรจิตต์ อินทรชิต ย้ายจากเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินฯ ไปเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส่วนนายสุรสิทธิ์ กิตติณเขตต์ อธิบดีกรมฝนหลวงฯ ไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยให้นายสุรเดช เดียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มาเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ แทน นางสาวจุลเจี๊ยน ศชนะวิน ย้ายไปเป็นเลขาธิการ มกอช.ตามเดิม

มีอีกตำแหน่งที่คาดว่าจะถูกโยกย้ายครั้งนี้ด้วย คือตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรที่ยังแก้ปัญหาสารเคมีวัตถุอันตรายใช้ในการเกษตรไม่ได้ คาดว่าให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว มาเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยนายอนันต์ เคยเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมาก่อนนี้ สำหรับเหตุผลที่มีการโยกย้ายกลางปี เพราะการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมายทำให้การแก้ปัญหาภาคเกษตรไม่คืบหน้าโดยเฉพาะ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : มือบเคลื่อนขบวนบุก ทหาร-ตร.ตรึงทำเนียบ ผู้ชุมนุมเดือดตัดกุญแจเข้าธรรมศาสตร์ ...

วันที่ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 25058 หน้า : 1(บนขวา), 2, 9

การใช้สหกรณ์เป็นค้ำประกันในการแก้ไขปรับโครงสร้างภาคเกษตรทั้งระบบ

□ มือบคัดกุญแจประตูเข้ามธ.

ต่อมาในช่วงเย็น ประมาณ 18.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นบริเวณประตู 3 ฟังสนามหลวงเมื่อเจ้าหน้าที่ได้นำแม่กุญแจมาล็อกประตูห้ามผู้ชุมนุมเข้ามธรวมตัวในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางผู้ชุมนุมกลับได้นำก้อนขนาดใหญ่มาตัดกุญแจทิ้งเพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายนอกเดินทางเข้ามาข้างในได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถขัดขวางได้ซึ่งผู้ชุมนุมได้ไปรวมตัวกันที่บริเวณข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้าคณะนิติศาสตร์ และมีทยอยมาต่อเนื่องโดยนายสิริวิชญ์ กล่าวว่าวันนี้เราได้เห็นการปิดกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจการรวมตัวในวันนี้คือการเรียกร้องการเลือกตั้งเป็นสิทธิพื้นฐานของ

ประชาชน แต่กลับมีขี้อกล่าวหาว่า เรามีการขนอาวุธซึ่งไม่จริง เราต่อสู้ปราศจากอาวุธ

ทั้งนี้กิจกรรมจะมีการจัดไปตลอดคืน ก่อนมีการเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลช่วงเช้า

□ ถังไม่บุกเข้ายึดทำเนียบ

แกนนำการชุมนุมได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยนายสิริวิชญ์ เสรีวิวัฒน์ กล่าวว่า ในวันที่ 22 พ.ค.เราจะเดินกันเพียง 1 เลนถนน หลีกเลียงชั่วโมงที่เร่งด่วนโดยจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา 08.30-09.00 น. ถ้าปล่อยให้เราเดินจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม. จากนั้นจะประกาศข้อเรียกร้องและจะมีการแถลงการณ์ชุมนุมที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล แต่ไม่มีการยึดทำเนียบรัฐบาล เราไม่เหมือนม็อบในอดีตและจัดเสวนาได้ว่าภายในเดือนมิถุนายนจะต้องมีวันเลือกตั้งอย่างชัดเจน ยืนยันว่าเราจะเดินไปถึงทำเนียบรัฐบาลอย่างแน่นอน ถ้ามีการใช้ความรุนแรงก็มาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการตัดกุญแจประตู 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่รออยู่ด้านนอกเดินทางเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านในได้นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้เข้าขัดขวางแต่อย่างใดแต่ได้มีการบันทึกภาพไว้แทนซึ่งคาดว่าจะนำไปใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดภายหลังต่อไป จนช่วงค่ำ บรรยากาศการชุมนุมเป็นไปอย่างคึกคัก แกนนำคัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นปราศรัยสลับกับการเล่นดนตรี ด้านหน้าประตู 3 ทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำแสงเพลิงมากันเพื่อสกัดรองและตรวจตราวัดอุณหภูมิ จนกระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น. มีฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมต้องหลบเข้าหาที่กำบัง.



□ แปรริ้วจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 โดยมี นางดวงเดือน สมวัฒน์ศักดิ์ เกษตร จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จ.ฉะเชิงเทรา เกษตรกรอำเภอคลองเขื่อน และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และการบริการการเกษตรในครั้งนี้ กว่า 300 คน ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย และการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

บีไอจีสนับสนุนน้ำแข็งแห้งเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง



บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย นำโดย ปิยนุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ ให้การสนับสนุนน้ำแข็งแห้ง จำนวน 70 ตัน รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.สุรสิทธิ์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงฯ เป็นผู้รับมอบ และมี วิฑูรช์ ศรีนาม ผู้อำนวยการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับแก้ไขวิกฤตการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วง การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ และการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าไม้ ซึ่งบีไอจีได้ทำการส่งมอบน้ำแข็งแห้งซึ่งเป็นผลผลิตจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทฯ แบบเกล็ดละเอียด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมฝนหลวงฯ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันที

สำหรับกิจกรรม CSR นี้เกิดจากความคิดริเริ่มของพนักงานในโครงการ “30 ปี บีไอจี... นวัตกรรมความดีเพื่อสังคม” เพื่อสานต่อแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

เกษตรกรราชบุรี ทำชนหลักฐานปลอดภัยในพืชผลการเกษตร

เกษตรกรราชบุรี พร้อมทำชนหลักฐาน ประกาศจุดยืนเกษตรกร



ต้องการใช้ “พาราควอต” ในการปลูกพืชผักผลไม้ หากรัฐไม่สามารถหาสารเคมีอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ นัดรวมตัวฟังผลแบบ-ไม่แบบ วันที่ 23 พฤษภาคมนี้

นายสุวัช สายกสิกร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลคอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เปิดเผยในเวทีชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับการถูกโจมตีว่า สารพาราควอตเป็นอันตราย โดยจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกกล่าวหาว่า มีสารพาราควอต ตกค้างในพืชผักผลไม้ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น และราคาผลผลิตตกต่ำ จึงต้องการนำเสนอความเห็น และประกาศจุดยืนของชาวเกษตรกรจังหวัดราชบุรีให้กับคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องวัตถุอันตรายให้ทราบว่า เกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ในการทำการเกษตรอยู่ เนื่องจากเป็นสารเคมีสำคัญในการเกษตร พร้อม



นัดรวมตัวเกษตรกรชาวราชบุรีให้รวมพลังในการแสดงจุดยืนว่า เรามีความต้องการใช้สารทั้ง 3 ตัวนี้ ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวอัญชลี ลักษณะอำนวยพร ประธานกลุ่มคนตำเนนรักถิ่น จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จากการนำเสนอข้อมูลของกลุ่มเอ็นจีโอว่า สารพาราควอตอันตราย หากปนเปื้อนในผักและผลไม้อาจทำให้ถึงแก่ชีวิต หรือเกิดโรคร้ายต่าง ๆ รวมทั้งระบุว่า ผักและผลไม้จากจังหวัดราชบุรี มีสารกำจัดวัชพืช พาราควอต ตกค้างอยู่ ทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น จนราคาผลผลิตตกต่ำที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยทางอาหาร เช่นเดียวกับผลการตรวจ

วิเคราะห์สารพิษจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีผลชัดเจนว่า ไม่พบการตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืช และสารกำจัดศัตรูพืช ที่ถูกสุ่มตรวจทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า กรณีของพาราควอต ไม่เหมือนสารอื่น เพราะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นในดินหรือน้ำ เมื่อพาราควอตตกลงสู่ดิน จะถูกดินยึดไว้ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และรากพืชไม่สามารถดูดซึมพาราควอตเข้าไปได้ แต่พาราควอต จะมีผลต่อส่วนที่เป็นสีเขียว ทำให้เกิดการไหม้และตายได้ การตรวจสอบปนเปื้อนพาราควอตในผักหรือผลไม้ จึงเป็นไปได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผักเกษตรกรคงไม่ฉีดยาในผัก เพราะจะทำให้ใบไหม้ ขายไม่ได้ราคา และผัก

นั้นตายได้ หรือ ผลไม้ก็ไม่มีทางที่จะตรวจพบสารพาราควอต เพราะรากพืชดูดซึมสารไม่ได้ จึงไม่พบสารอย่างแน่นอน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อำนวยการ ธิฐาพันธ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา และเชี่ยวชาญด้านการวิจัยสารพาราควอต เปิดเผย

ว่า มีการศึกษาโครงสร้างของพาราควอต มีการเรียนและสอนนักศึกษาแพทย์มาเป็นเวลา 40 ปี ไม่พบว่าสารพาราควอตทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง หรือเกิดโรคมะเร็งกินสัน หรือ เกิดโรคเนื้อเน่าแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต



จากพาราควอตที่เกิดขึ้นนั้นคือการกินพาราควอตเพื่อฆ่าตัวตายเท่านั้น รวมทั้ง สารพาราควอต ไม่มีการตกค้างในพืชของเกษตรกร หากใช้ภายใต้การควบคุมอย่างถูกต้อง

ผวจ.สั่งตั้งแล้ว 'เกษตรอำเภอ' ที่โดนร้องเรียน

กรณีนางหลัง พรชัย อายุ 52 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ปรางค์กู่ ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตของนายสุรัตน์ โพธิ์งาม เกษตรอำเภอปรางค์กู่ และนายเขมชาติ หลาวทอง เกษตรตำบลสมอ อ.ปรางค์กู่ เกี่ยวกับการหักเงินทอนงบประมาณค่าวิทยากรค่าอาหารในการอบรมแก้ปัญหาภัยแล้งและงบฯพัฒนาจำนวน 1 แสนบาท โดยได้แค่กลับดำ 1 คัน รถปิกอัพและปุ๋ยคอก 200 กระสอบที่มีราคาแพงกว่าซื้อจากชาวบ้านเท่าตัว และเรื่องดังกล่าวมีการร้องไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า 2 เดือนแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานใดมาตรวจสอบ

ต่อมาวันที่ 21 พ.ค. นางหลัง พรชัย ประธาน ศพก.อ.ปรางค์กู่ เปิดเผยเรื่องดังกล่าวว่า โครงการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดสรรให้ ศพก.ทั่วประเทศทั้ง 882 ศพก. แต่ละ ศพก. จะได้รับงบประมาณไม่เท่ากัน ส่วนของ ศพก. อ.ปรางค์กู่ ได้รับงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมรับรู้ถึงความต้องการของโครงการอย่างแท้จริง ส่วนวัสดุที่ได้อีกก็ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้เพราะมีมาไม่ครบ การเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นกระบวนการไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา และตนได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ วันที่ 24 มี.ค. จากนั้นเกษตรอำเภอปรางค์กู่จึงเรียกกลุ่ม ศพก.ปรางค์กู่ไปปรับวัสดุที่เหลือซึ่งอยู่ภายในสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ ตนคิดว่าในเมื่อมีการสั่งให้ครั้งแรก แต่มาครั้งนี้ทำไมไม่สั่งให้อีก และจะให้ไปปรับเอง คิดว่าคงเป็นข้ออ้างมากกว่า

ด้านนายสุรัตน์ โพธิ์งาม เกษตรอำเภอปรางค์กู่ ที่ถูกร้องเรียนเปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง

ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าว มีเกษตรจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านบริษัทเอกชน การสินค้าส่วนหนึ่งได้ส่งให้กับ ศพก.ปรางค์กู่แล้ว ยังเหลือสินค้าวัสดุเพียงบางส่วนที่ยังอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ และแจ้งไปยังกลุ่ม ศพก.ปรางค์กู่ให้มารับวัสดุแล้ว ขอยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ซื่อมาด้วยงบประมาณตรงตามวงเงินในโครงการอย่างแน่นอน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า หนังสือร้องเรียนดังกล่าวส่งมาที่เกษตรจังหวัดศรีสะเกษเพื่อนำเสนอ ผวจ.ศรีสะเกษ และตั้งกรรมการสอบไปนานแล้ว ส่วนที่เรื่องร้องเรียนไปไม่ถึงกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเพราะผู้กระทำความผิดมีตำแหน่งต่ำกว่าเกษตรจังหวัด ดังนั้น อำนาจการตั้งกรรมการสอบผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดสามารถตั้งกรรมการสอบได้เลย สำหรับนายสุรัตน์ โพธิ์งาม ปัจจุบันเป็นเกษตรอำเภอปรางค์กู่ดูประวัติการทำงานอยู่ที่ปรางค์กู่มานานแล้ว เริ่มจากตำแหน่งเกษตรตำบล กระทั่งเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นเกษตรอำเภอไม่ได้ย้ายมาจากที่ไหน นายสุรัตน์เป็นข้าราชการตำแหน่งต่ำกว่าซี 8 ดังนั้น อำนาจการตั้งกรรมการสอบและการตัดสินอยู่ที่ผู้ว่าฯ ส่วนผลการสอบเป็นอย่างไรต้องรอข้อเท็จจริงจากผู้ว่าฯและจัดการไปตามระเบียบ

ขณะที่นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงผลการสอบสวนว่า เรื่องที่เกิดขึ้นได้มีคำสั่งให้นายเขมชาติ หลาวทอง เกษตรตำบลสมอ มาประจำที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษในระหว่างมีการสอบสวนตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนนายสุรัตน์ โพธิ์งาม เกษตรอำเภอปรางค์กู่ พบว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องในหนังสือคำสั่ง จึงสั่งให้กลับไปแก้ไขใหม่ และวันนี้เจ้าหน้าที่นำกลับมาส่งและตนลงนามแล้ว โดยให้ย้ายเข้ามาประจำที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเช่นเดียวกัน มีผลตั้งแต่วันนี้ ระหว่างนี้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกษตรจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งกำลังสอบสวนข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ถูกร้อง ส่วนฝ่ายผู้ร้องยังไม่ได้สอบสวน หากการสอบสวนมีมูลคือพบการทุจริตจริงต้องถูกดำเนินทางวินัย โทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออก



นวัตกรรมการเกษตร...นายเลศิวิโรจน์โกวัฒน์นะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร” ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรของยุโรป (AXEMA) โดยมีบริษัท อิมแพ็คเอ็กซ์ซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้



แม่ฮ่องสอนโมเดล

แม่ฮ่องสอน จังหวัดที่มีรายได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศเฉลี่ยเดือนละ 8,821 บาท ...ทั้งจังหวัดมีที่ราบแค่ 1 ล้านไร่ ที่เหลือ 6.9 ล้านไร่ เป็นเทือกเขา ประชากร 415 หมู่บ้านส่วนใหญ่จึงอาศัยในเขตป่า

ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยป่าทำกินมาก่อนประกาศเขตป่าสงวนปี 2541 แต่ด้วยกฎหมายป่าไม้ ไม่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน ส่งผลให้ชาวบ้านที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ไม่อาจเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ...ความยากจนจึงพุ่งทะยาน

เพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดร่วมกันหาทางออกจนตกผลึกเป็น “แม่ฮ่องสอนโมเดล” นำเสนอต่อ



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือน จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อต้นปี...เป็นอีกต้นแบบของการผ่อนปรน

เงื่อนไขกฎหมายป่าไม้ ให้ชาวบ้านที่เคยทำกินอยู่แล้วสามารถทำกินได้ พร้อมขับเคลื่อนผ่านโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ชาวบ้านจะได้รับสมุดประจำตัวในการจัดสรรที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง ไม่สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนได้เพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาสรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

มีหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปให้ความรู้ด้านวนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรแปลงใหญ่ เน้นผลิตสินค้าปลอดภัย จัดตั้งสหกรณ์การเกษตร จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนอาชีพ การแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร พร้อมสนับสนุนเครื่องมือในการแปรรูปผลผลิต

เพื่อคนกับป่าอยู่กันได้อย่างยั่งยืน ให้ชาวบ้านช่วยสร้างป่า และป่าสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน...นั่นคือเป้าหมายของโครงการ สำหรับความคืบหน้าโครงการที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ป่า 9 แห่ง...มีการจัดที่ดินทำกินไปแล้ว ป่าในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 4 ตำบล ปางหมู, จองคำ, ผาบ่อง และห้วยโป่ง รวม 1,750 แปลง ป่าแรกขยับแล้ว จะไปได้ไกลแค่ไหน และภายใน 3 ปีจะได้ครบทั้ง 9 ป่าหรือไม่คงต้องจับตาดูหน่วยราชการไทยจะบูรณาการ ทำจริง ทำต่อกันยาวๆแค่ไหน...ริ้นกัดผักชี อวดผู้นำ.

ส-เล-เต



4 ปี คสช.เร่งแก้หนี้คนจน

กนกวรรณ บุญประเสริฐ

ผลงานแก้ปัญหาความยากจนของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ครบรอบ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า การแก้ปัญหาแม้จะยังไม่ได้ตามที่ตั้ง เป้าหมายไว้ถึง 100% เพราะในปี 2560 กระทรวงการคลัง ออก นโยบายลดปัญหาความยากจน และ ตั้งเป้าหมายแก้ไขปัญหานั้นออก ระบบให้เป็นศูนย์ ซึ่งในปี 2560 ตั้ง เป้าหมายแก้หนี้นอกระบบไม่น้อยกว่า 1 ล้านราย แต่ต้องถือว่ารัฐบาลใช้ ความพยายามอย่างมากในการวาง โครงสร้างการแก้ปัญหาในการต่อสู้กับ ความยากจนอย่างบูรณาการจะเห็นได้

จากการออกมาแก้หนี้นอกระบบ เปิด โครงการอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2560 การดำเนินงานใน 5 มิติ ได้แก่ การประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานยุติธรรม เช่น มหาศาลไทย ตำรวจ กระทรวงยุติธรรม ลุยจับ เจ้าหนี้นอกระบบ พร้อมให้ใบอนุญาต ผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงเจ้าหนี้นอกระบบที่กลับใจเข้าสู่ระบบ โดยใน ส่วนมิติเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงิน แยก เป็นโครงการพีโกและนาโนไฟแนนซ์ เพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินอื่นได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2560 รัฐบาลได้

เปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อขอรับ สวัสดิการแห่งรัฐ หรือการลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งรอบนี้มีคนลงทะเบียนเกินกว่า 8.3 ล้านคน ในจำนวนนี้ แจ้งว่ามีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบอยู่ กว่า 1.3 ล้านราย คิดเป็นมูลหนี้ราว 1.3 แสนล้านบาท ต่อมาในปี 2561 ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนรอบ 2 เปิดให้ผู้ที่ได้รับ สิทธิสวัสดิการรัฐเพิ่มเติมแจ้งความ ประสงค์เข้ารับการศึกษาชีพในช่วงที่ ผ่านมาจนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561 พบ ว่า มีผู้ลงทะเบียนประมาณ 6.4

ล้านคน จากจำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการทั้งหมด 11.4 ล้านคน

ทั้งนี้ มีการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาท/ปีของเดิมได้เงินในบัตร 300 บาท ถ้าไปลงทะเบียนร่วมโครงการอบรมอาชีพ เฟส 2 จะได้เพิ่มอีก 200 บาท รวม 500 บาท สำหรับผู้มีรายได้น้อย 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปีของเดิมได้เงินในบัตร 200 บาท ถ้าไปลงทะเบียนร่วมโครงการเฟส 2 จะได้เพิ่มอีก 100 บาท รวม 300 บาท แต่ถ้าไปลงทะเบียนแล้วไม่ไปเข้ารับการอบรม ก็จะมีการเรียกคืนเงินที่เพิ่มให้ 100 หรือ 200 บาทนั้นคืน

พร้อมกันนี้ รัฐบาลยังได้ผลักดัน **คลินิกแก้หนี้** หรือโครงการแก้ไขปัญหานี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ช่วยประชาชนรายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง แต่ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ค้างชำระเกิน 3 เดือน กับ 2 ธนาคารขึ้นไป และไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีให้มีโอกาสปลดหนี้

โดยจะมีบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท (บสส.) หรือ SAM เป็นตัวกลางในการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายให้ได้ช้อยติในคราวเดียว คิดดอกเบี้ยตั้งแต่ 4-7% ต่อปี จนถึงปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าโครงการมากกว่า 3 หมื่นคน แต่มีผู้ผ่านคุณสมบัติแก้หนี้ได้เพียง 594 คน

อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่ส่งผลต่อ **โปกส์ไปที** กลุ่มเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลได้มอบนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเสาหลักใหญ่ เนื่องจากคนในภาคเกษตรมีประมาณ 10-20 ล้านคน แต่มีส่วนต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ หรือจีดีพีประเทศ

ประมาณ 8-9% เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทำให้ดีขึ้น

ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ออกแพ็คเกจแก้จน เน้นช่วยกลุ่มเกษตรกรยากจนกว่า 3.96 ล้านครัวเรือน โดยประสานความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ขณะที่ ธ.ก.ส.ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบด้วย 3 มาตรการ 9 โครงการ วงเงินสินเชื่อรวม 9.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นมาตรการช่วยอบรมอาชีพและปล่อยสินเชื่อเพื่อเอาไปหารายได้เพิ่ม

ที่สำคัญ การแก้ปัญหาครั้งนี้มีการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าโครงการทั้งหมดเข้าสู่ระบบ หรือบิ๊กดาต้า ทำให้รู้ข้อมูลพื้นฐาน มาตรการหรือการรักษาโรคที่ใส่เข้าไปช่วยเหลือ และผลที่ได้รับถือเป็นวิธีการที่ดีเพราะจะสามารถวิเคราะห์ผลจากมาตรการที่ออกไปทั้งหมดได้

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายกฯ สั่งการให้ 1 ปีหลังจากนี้ ทุกกระทรวงต้องทำงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ ต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีก 50% เพื่อช่วยชาวนาและ ธ.ก.ส. ต้องทำงานเป็นเนื้อเดียวกับกระทรวงเกษตรฯ

นอกจากนี้ จากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสภาพัฒน์ที่พบว่าอัตราการขยายตัวของ **จีดีพีไตรมาสแรกปี 2561 ดีที่สุดในรอบ 20 เดือน** สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแล้ว โดยเฉพาะภาคเกษตร การแก้ปัญหาภาคเกษตรเป็นเรื่องที่สั่งสมมานาน แต่ปัญหาตอนนี้เริ่มคลายตัวแล้ว เริ่มเกิดการหมุนเวียนแต่อาจจะช้าไปบ้าง แต่รัฐบาลถือว่าพอใจ

วิษณุยุทธ บุญชิต รอง

เลขาธิการสภาพัฒน์ กล่าวว่า ในไตรมาสที่ 1/61 ภาคเกษตรกลับมาขยายตัวได้ที่ 6.5% จากที่ติดลบ 1.3% ตามการปรับเพิ่มของพืชเกษตรหลักๆ อย่างข้าวเปลือก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง 12.3% ตามการลดลงของราคายางพารา ราคาปาล์มน้ำมัน โดยดัชนีราคาที่ทำให้รายได้เกษตรกรโดยรวมปรับตัวลดลง 4.8%

สำหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้ สภาพัฒน์ยังมองว่าฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจจะมีการกระจายตัวลงไปสู่ระดับฐานราก จากการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของราคาสินค้าเกษตรตามราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมถึงการดำเนินมาตรการของภาครัฐในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 1.5 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การดูแลภาคเกษตรและผู้มีรายได้น้อย ยังคงเป็นประเด็นการบริหารเศรษฐกิจที่ **รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ** ทั้งในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร

โดยให้ความสำคัญกับสินค้าที่ราคายังผันตัวอย่างล่าช้า การเตรียมมาตรการรองรับผลผลิตภาคเกษตรที่จะออกสู่ตลาดมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อย เศรษฐกิจฐานราก และเอสเอ็มอี

โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งการดูแลมาตรการสินเชื่อให้มีวงเงินที่เพียงพอ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ย ■